

ฝนถล่ม9จว.ได้ท่วมหนัก นครศรีฯวิกฤตรอบ50ปี

‘บิกตู’สั่งระดมช่วยน้ำท่วมหนัก 9 จว.ได้ 2.6
แสนครอบครัวสุดระทม □ อ่านต่อหน้า 11

● 9จว.ได้ □ ต่อจากหน้า 1

‘แม่น้ำตาปี’ ทะลักล้น ‘พุนพิน’ เร่งอพยพ น้ำ
ล้อมสนามบินนครศรีฯ ต้องใช้รถทหารขน
ผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ลานสตาร์ของทหารช่วย
คิดสะพานเหล็กช่วยชาวศรีวิชัย สลัดคู่อันตราย
ดับระหว่างพังก่อนพายุพินัน

● 9จว.ได้ยังอ่วมท่วม

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับ
หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศ

มาเลเซีย ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ทำให้เกิด
น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย
ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.-ปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับผล
กระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก
และวาตภัย รวม 9 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 70 อำเภอ
358 ตำบล 2,318 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 261,253 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 3
ราย แยกเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ฉับพลันและน้ำไหลหลาก 9 จังหวัด ได้แก่
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง
สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

รวม 70 อำเภอ 355 ตำบล 2,299 หมู่บ้าน
ประชาชนได้รับผลกระทบ 261,122 ครัวเรือน
ผู้เสียชีวิต 3 รายใน จ.นครศรีธรรมราช

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า
มอบให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
กลาโหม ไปช่วยกันแล้ว ผู้สื่อข่าวถามว่า
สถานการณ์ดูน่าเป็นห่วง พล.อ.ประวิตรกล่าว
ว่า ก็ฝนตกมากจะทำอย่างไรได้ เราก็ต้อง
ช่วยผู้ที่เดือดร้อนเพราะเป็นเรื่องของราชการ
ที่ต้องดูแล เมื่อถามว่าจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ด้วยตัวเองหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า
จะไปในพื้นที่ภาคเหนือก่อน

● ‘บิกตู’สั่งระดมช่วย



🏠 จมนครศรีฯ - สภาพน้ำท่วมหนักที่ร.พ.มหาราชนครศรีธรรมราช ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
และอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างโกลาหล ขณะที่ถนนสำคัญหลายสายและสนามบินก็ถูกน้ำท่วม
เช่นเดียวกับหลายจังหวัดภาคใต้ต่างประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบหลายปี เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.

ด้านนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และร.ว.ท.ลาโม มอบหมายให้คนลงพื้นที่ตามทีมนายกฯ มอบหมายเพื่อสำรวจความเสียหายและให้กำลังใจประชาชน และให้ส่วนราชการในพื้นที่ทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์ และเร่งช่วยเหลือประชาชน ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และพร้อมอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัย และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนจากทางราชการ ชื่นชมว่ารัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนเต็มที่ไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคไหน เชื่อว่าความรักความสามัคคีของคนไทย จะช่วยให้ทุกคนปลอดภัย และก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน

● ชุมพร-สุราษฎร์จมหนัก

วันเดียวกันที่ จ.ชุมพร ทั่วทุกพื้นที่ฝนตกหนักมาตั้งแต่เวลา 04.00 น. เกิดผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง แขวงทางหลวงชุมพรได้รับรายงานว่าเกิดน้ำท่วมทางหลวงสายหลักคือทางหลวงหมายเลข 4134 (0100) ตอนหลังสวน-ละแม ช่วงหลักกม.7+000 - ก.ม.7+400 ต.นาพญา อ.หลังสวน ระดับน้ำสูงประมาณ 10-15 ซม. ทำให้รถทุกชนิดเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆ เจ้าหน้าที่ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแล้ว ส่วนที่โรงเรียนชลธารวิทยา ม.10 ต.บ้านควน อ.หลังสวน มีน้ำท่วมสูง นายวุฒิชัย นวลแก้ว ผอ.โรงเรียนชลธารวิทยา ต้องประกาศหยุดเรียนเหตุพิเศษ หลังเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ได้เพียง 1 วัน

นายวิฑูรย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี เรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนจะลงพื้นที่ ม.1 ต.ข้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ขณะเดียวกันหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ร.25 พัน.3 จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่พื้นที่ ม.1, ม.3, ม.4 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน ช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและอพยพประชาชนริมฝั่งแม่น้ำตาปี 200 ครัวเรือน

● น้ำล้นสนามบินนครศรีฯ

สถานการณ์ใน จ.นครศรีธรรมราช ระดับน้ำได้ลดลงในหลายจุด แต่มีบางจุดที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น บริเวณหน้าร.พ.มหาราช ระดับน้ำลดลงประมาณ 10 ซม. การเคลื่อนย้ายและรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างยากลำบากโดยถือเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปีที่มีน้ำท่วมสูงจนทะลักเข้าโรงพยาบาล สำหรับผลกระทบมี 19 อำเภอ 133 ตำบล 942 หมู่บ้าน 114 ชุมชนได้รับผลกระทบ มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ 4 ราย โดยรายล่าสุดเป็นแม่ลูกจมน้ำเสียชีวิตที่ปลอดภัยในพื้นที่ ต.นาพรู อ.พระพรหม

เส้นทางที่จะเดินทางไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ระดับน้ำเพิ่มสูงจนรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ต้องใช้รถหามบริการรับส่งผู้โดยสารที่บริเวณบ้านบางปู โดยท่าอากาศยานยังคงเปิดบริการบินตามปกติ เนื่องจากเป็นเพียงการขนส่งที่สามารถใช้บริการได้ ในขณะที่รถไฟยังไม่สามารถเปิดวิ่งได้เนื่องจากยังมีน้ำท่วมรางรถไฟหลายจุด และบริเวณย่านเศรษฐกิจของจังหวัด

● ขอสะพานเบียดช่วยศิวิล

พ.อ.ยุทธนา เพชรม่วง ผบ.ร.15 กองทัพภาคที่ 4 ได้รับการประสานงานจากนายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอลานสกา ขอความช่วยเหลือจากทหารให้ทำสะพานเบียดทดแทนสะพานคลองศิวิลความยาวประมาณ 40 ม. เชื่อมต่อระหว่าง ม.2-3 ต.กำโลน ถูกน้ำป่าซัดเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. เสียหายทั้งหมด ส่งผลให้ชาวบ้าน 2 หมู่บ้านเดือดร้อนประมาณ 3,000 ครัวเรือน สำหรับสะพานคลองศิวิลเป็นสะพานสายหลักของ 2 หมู่บ้านดังกล่าว ถูกน้ำพัดถล่มใส่ขณะที่น้ำป่าดันน้ำไหลหลากอย่างรุนแรง โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีใครได้รับอันตรายแต่อย่างใด

ขณะที่นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านกล่าวว่า เหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ครอบคลุมทั้ง 23 อำเภอ แต่ที่หนักสุดมี 7 อำเภอ ถือว่าหนักสุดในรอบ 50 ปี รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยทุกคน

● ตรึง-พัทลุงยังหนัก

ด้าน จ.ตรัง พื้นที่ 5 อำเภอถูกน้ำท่วมหนัก ประกอบด้วย นาโยง, เมือง, รัษฎา, ห้วยยอด และวังวิเศษ โดย อ.นาโยง และ อ.เมือง รับน้ำป่าที่หลากจากเทือกเขาบรรทัด และล่าสุด

น้ำเหนือจาก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ไหลหลากลงสู่พื้นที่รับน้ำด้านล่างแล้วใน อ.รัษฎา, อ.ห้วยยอด และ อ.วังวิเศษ ราษฎรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักประมาณ 8,000 ครัวเรือน โรงเรียนหลายแห่งต้องประกาศหยุดเรียนการสอน ฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาในพื้นที่ จ.พัทลุง ส่งผลให้น้ำป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดพัทลุง หลากลงมาตามน้ำตกต่างๆ คาดอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าน้ำไหลหลากลงถึงพื้นที่ลุ่มของ อ.กงหรา, อ.เขาชัยสน, อ.เมือง และ อ.บางแก้ว

ในพื้นที่ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน น้ำป่าจาก อ.ศรีบรรพต และ อ.ควนขนุน ดอนบนไหลหลากมาสมทบและมีถนนรถไฟขวางกั้น ประชาชนกว่า 1,000 ครอบครัวยังมีน้ำท่วมสูง 1.5-2 เมตร กรมเจ้าท่านำเรือท้องแบนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าช่วยเหลือ 2 ลำ

● สงขลาประกาศเขตภัยพิบัติ

นายจากรวัฒน์ เกตุยงเกลา ผวจ.สงขลา เผยว่า มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมชายางกว้าง 12 อำเภอ พื้นที่น้ำเป็นห้วงที่สุดคือในพื้นที่ปลายน้ำของ อ.ควนเนียง โดยลพชะที่บ้านปากบาง ม.3 ต.รัตภูมิ เป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายที่ไหลมาจาก อ.รัตภูมิ อ.บางกล่ำ และ อ.ควนเนียง ก่อนที่จะลงสู่ทะเลสาบสงขลา มวลน้ำเริ่มหนุนท่วมบ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่ปลายคลองภูมิและคิดทะเลสาบสงขลา รวมทั้งยังมีภาวะน้ำทะเลหนุน ส่วนพื้นที่ที่ล้นสามพรตหิงพระ อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลสาบหนุนมีระดับสูงขึ้น เนื่องจากมีมวลน้ำจาก จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา จะทำให้พื้นที่จะมีน้ำท่วมขังไปนานประมาณ 7 วัน

ล่าสุดรายงานข่าวจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยภาคใต้ จ.สงขลา เปิดเผยว่า ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 10 อำเภอ ประกอบด้วย รัตภูมิ, ควนเนียง, บางกล่ำ, สิงหนคร, สทิงพระ, ระโนด, กระแสสินธุ์, นาหม่อม, หาดใหญ่, เมือง, จะนะ และเขตพื้นที่ที่ประสบภัย 1 อำเภอ คือ อ.สะเดา

ที่บ้านเปาะยานิ ต.สะเดานอก อ.เมือง จะละลา น้ำเริ่มเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผวจ.ยะลา พร้อม

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10964

หน้า: 1 (ขวา), 11

Col.Inch: 105.16 Ad Value: 162,998

PRValue (x3): 488,994

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ฝนถล่ม9จว.ได้ท่วมหนัก นครศรีฯวิกฤตรอบ50ปี

ปก. ชะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า มีบ้านเรือนของชาวบ้านที่เกิดน้ำท่วมขังสูงประมาณ 30-50 ซม. น้ำไม่สามารถระบายได้ทัน พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกโดยเร็วเพื่อช่วยเหลือประชาชน

วันเดียวกัน นายนิติ ชัยกวี รักษาการนายสถานีรถไฟสุโขทัย จ.นครราชสีมา เผยว่า ขบวนรถเร็วและรถด่วนพิเศษ สุโขทัย-กรุงเทพฯ ยังไม่สามารถออกเดินรถได้เนื่องจากเส้นทางรถไฟถูกน้ำท่วมและดินสไลด์ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ไม่สามารถยืนยันได้ว่า จะเดินรถตามปกติได้เมื่อใด ผู้ที่ซื้อตั๋วโดยสารรถไฟสามารถนำตั๋วโดยสารมาคืนจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน โดยไม่หักค่าธรรมเนียม จนกว่าจะมีการประกาศเดินรถอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ส่วนขบวนรถท้องถิ่นไป-กลับ จำนวน 10 ขบวน ให้บริการตามปกติ แต่จะสิ้นสุดปลายทางที่สถานีรถไฟพัทลุงเท่านั้น